



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เตรียมเปิดศูนย์ฯเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่	แนวหน้า
2. สหกรณ์ลับแลทำล้งทุเรียนส่งออก ต้น หลง-หลิน ได้ GAP เกษตรกรยิ้ม ได้ราคาดี มติชน	
3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เดลินิวส์
4. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
5. พัฒนาข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่	เดลินิวส์
6. คอลัมน์: สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม: อุบัติเหตุกับการชะลอขยายยาง	แนวหน้า
7. คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ติวเข้มเกษตรกร	มติชน (กรอบบ่าย)
8. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ราคาสินค้าเกษตรลด	ไทยรัฐ
9. กรมชลฯรับคำแนะนำ กก.วล. เดินหน้าอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. เกษะติดการเลี้ยงด้วงสาค	ไทยรัฐ
11. หั่น'GDP'ปีนี้เหลือ1.3%CIMBยันศก.ฟื้นช้าแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## เตรียมเปิดศูนย์ฯเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ภูมิภาค ภายหลังจากพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โลก หนอง นา ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรฯ ได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในสวนฯ บริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตัดกับถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา สำหรับก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โลก หนอง นา ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ กรุงเทพฯ ตามโครงการ Green Bangkok 2030

โดยศูนย์แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย แปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผัก อาทิ โหระพา มะเขือ บวบ กระถาง กวางตุ้ง ผักบุ้ง หนูนวลเวียนกัน ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สำนักฯ ผลิตขึ้นเอง นอกจากนี้ จะมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน เลี้ยงปลา รวมทั้งปลูกพืชในท้องถิ่น ไม้เบญจพรรณเพื่อความร่มรื่น อีกทั้งมีจุดเช็คอิน จุดถ่ายภาพมุมสูง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพด้วย เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกหนึ่งแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเร็วๆ นี้

## สหกรณ์ลับแลกำลังทุเรียนส่งออก ดัน หลง-หลิน ได้ GAP เกษตรกรยิ้ม ได้ราคาดี

ทุเรียนหลง-หลินลับแล และทุเรียนหมอนทอง ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาหัวดง จึงใช้ระบบสหกรณ์มาดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร โดยเปิดเป็นอาคารรวบรวมทุเรียนเพื่อการส่งออก สหกรณ์ฯ สาขาหัวดง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย รวมถึงการคัดคุณภาพระหว่างเกษตรกรสมาชิกกับผู้ประกอบการ



ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการรับรองคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้ราคาที่สมาชิกได้รับสูงกว่าตลาดทั่วไป

**นางสุธาณี แดงแม่พูล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาหัวดง** เปิดเผยว่า สมาชิกของสหกรณ์ฯ สาขาหัวดง ซึ่งมีอยู่ 2,162 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ ทั้งทุเรียน ลองกอง มะขามเทศ แต่มีประสบปัญหา ราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงที่มีผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ทางสหกรณ์ฯ จึงมองว่าหากมีสถานที่รวบรวมผลผลิตและจัดจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกก็จะช่วยแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำได้ คณะกรรมการสหกรณ์จึงมีมติให้เงินดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ดำเนินการจัดสร้างอาคารรวบรวมผลไม้ (ล้าง) ขนาดพื้นที่ 1,320 ตารางเมตร ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจัดจำหน่ายผลไม้ที่มีมาตรฐานตามระบบการจัดการที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) เพื่อผลักดันผลผลิตส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ แต่เนื่องจากเป็นปีแรกของการดำเนินงาน สหกรณ์ฯ ยังไม่มีประสบการณ์ ในเบื้องต้นจึงให้ผู้ประกอบการเข้ามาเข้าดำเนินการ โดยสหกรณ์ฯ และผู้ประกอบการได้ร่วมกันเปิดรับซื้อทุเรียนจากสมาชิก เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายผลผลิตและการคัดคุณภาพระหว่างสมาชิกและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนั้น สมาชิกจะต้องพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP เท่านั้น จึงจะทำให้จำหน่ายทุเรียนได้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้มีการสำรวจและส่งเสริมให้สมาชิกจัดทำระบบ GAP ของผลผลิตแต่ละชนิด ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการเรียนรู้และปรับใช้วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการพิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิต



ที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการ และมีความปลอดภัยต่อการบริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ฯ มีจำนวนเกษตรกรสมาชิกที่จดทะเบียนรับรองแหล่งผลิต (GAP) ทุเรียนแล้ว 118 ราย รวมทั้งที่ 226 ไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มาตรฐาน GAP ทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่วนในด้านโรคศัตรูผลไม้ออกอาคารรวบรวมผลผลิต (ล้าง) ก็จะต้องผ่านมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เพื่อยืนยันสำหรับการส่งออกเช่นเดียวกัน

ผลจากการดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งทุเรียนหลง-หลินลับแล ชุดแรก ไปยังประเทศจีนและฮ่องกง จำนวน 200 กิโลกรัม โดยเป็นการทดลองเปิดตลาดในปีแรก ซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดี และเตรียมดำเนินการจัดส่งรอบต่อไป ส่วนทุเรียนหมอนทอง ดำเนินการจัดส่งไปแล้วจำนวน 500 กว่าตัน มูลค่า 78 ล้านบาท คาดว่าตลอดทั้งปี สหกรณ์ฯ จะสามารถส่งออกทุเรียนได้ประมาณ 5,000 ตัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทอง และมีหลง-หลินลับแล บางส่วน

การที่สหกรณ์ฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้จำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและเป็นธรรม โดยทุเรียนเกรด A รับซื้ออยู่ที่ราคา 150 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด B ราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม (ราคา ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้สมาชิกมั่นใจว่าสหกรณ์ฯ สามารถเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือสมาชิกได้ โดยมีการส่งเสริมสหกรณ์คอยเข้ามาให้คำแนะนำและทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีความคล่องตัว



"การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ได้มีการนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ซึ่งนอกจากสมาชิกได้จำหน่ายผลผลิตในราคาสูงและเป็นธรรมแล้ว สมาชิกได้รับเงินจัดสรรเฉลี่ยคืนอีก 2% จากยอดจำหน่ายของแต่ละรายอีกด้วย ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และมั่นใจในการรวบรวมการดำเนินงาน ซึ่งจากผลสำเร็จในขั้นนี้ สหกรณ์ฯ จึงได้วางเป้าหมายในปีต่อไปเพื่อให้สมาชิกนำผลผลิตมารวบรวมที่สหกรณ์ฯ มากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ของเรา ก็จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ประกอบการให้มากที่สุด แบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างเป็นระบบ สหกรณ์ฯ เป็นผู้รวบรวมผลผลิต ผู้ประกอบการประสานงานเรื่องตลาด เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต" นางสุธาณี กล่าว

**ด้าน นายประสิทธิ์ ปทุมศรี สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาหัวดง** เปิดเผยว่า ทำสวนทุเรียนอยู่ 40 ไร่ ก่อนหน้านี้จำหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมักไม่ค่อยได้ราคาดีที่พึงพอใจ แต่เมื่อสหกรณ์ฯ เปิดศูนย์รวบรวมผลผลิต จึงนำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ฯ ทำให้ได้ราคาสูงกว่าจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท แต่มีเงินไร่สวนจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น อีกทั้ง จะมีเงินจัดสรรเฉลี่ยคืนให้อีก 2% เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงนับว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของระบบสหกรณ์ในการช่วยเหลือสมาชิกอีกทางหนึ่ง



## ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายจรัส เรียงธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับเขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย หลักสูตรการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย และเทคนิคการจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Route trip) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยว มาให้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนา กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้น

ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายกับชุมชน โดยการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร จะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร และการบริการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ซึ่งจะเป็นจุดขายสำคัญในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และเม็ดเงินเหล่านี้จะช่วยพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้รับการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาคท่องเที่ยวที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากได้เพิ่มมากขึ้น.

เกษตรวันนี้.....● "ธนารัตน์ งาม  
วลัยรัตน์" ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายบอกว่า  
ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการ  
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง  
ผู้ประกอบการประมง โดย  
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ย  
ต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ  
ประมงพาณิชย์และ  
ประมงพื้นบ้าน ตาม  
นโยบายของรัฐบาล ใน  
พื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่ง  
ทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด  
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต  
มหาสารคาม สุรินทร์ นครศรีธรรมราช สงขลา  
ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา  
กระบี่ และระนอง วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท

ตั้งแต่ปี 2563 นั้น... เพื่อให้การดำเนินงาน  
มีความต่อเนื่อง สามารถบรรเทาปัญหาด้าน  
สภาพคล่อง และทำให้ผู้ประกอบการประมง  
มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปรับ  
ปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยน  
เครื่องมืออุปกรณ์การประมง  
ให้ถูกต้อง ป้องกันการ  
ทำประมงผิดกฎหมาย  
พัฒนาและยกระดับการ  
ทำประมงให้เทียบเท่า  
มาตรฐานสากล รักษา  
ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ทางทะเลให้อยู่อย่างยั่งยืน  
ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาการจ่าย  
สินเชื่อไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2569 ผู้ที่  
สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่  
ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดข้างต้น หรือสอบถาม  
ที่ Call Center 0-2555-0555.....●

**เกษตร  
วันนี้**

**นายกเหล่าปลี**



## พัฒนาข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนที่มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช และนำไปส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวโพดเทียนที่ดี สามารถปลูกข้าวโพดเทียนได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มและกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

รศ.ดร.กิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพันธุ์ข้าวโพดที่เกษตรกรใช้ปลูกมีความอ่อนแอ ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่จำกัด ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ มีรายได้น้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ส่งผลให้พื้นที่การผลิตลดลง ขณะที่ตลาดยังมีความต้องการสูง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเทียน พันธุ์เทียนอยุธยา 60 ให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม สำหรับผู้สนใจพันธุ์ข้าวโพดเทียนอยุธยา 60 สามารถติดต่อได้ที่ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศสินธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ E-mail: kitti.b@rmutsb.ac.th หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาการบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 0-3570-9097.





## อุบัติเหตุกับการชะลอขยาย

ผมยังจำเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วได้ดี ผมมีโอกาสดินทางไปพื้นที่รอยต่อภาคเหนือและภาคอีสาน ผ่านสวนยางพาราจำนวนมาก เจอรถตู้วิ่งมาดี ๆ เข้าโค้งแล้วหมุนประสบบ อุบัติเหตุตกลงข้างทาง อีกสักครู่เห็นบักไบค์ ล้มล้มไล่ตามพื้นที่ถนนบริเวณเดียวกัน ผมรีบจอดรถลงไปช่วย โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมา

ระหว่างที่ผมเดินบนถนนจะเอาสายสลิงไปเกาะรถตู้ เพื่อลากขึ้นมาบนถนน เนื่องจากรอยนต์ผมมีวินซ์ (รอยที่ใช้ลากรถหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก) นั้น ผมเกือบล้มเหมือนเหยียบน้ำมัน ซึ่งต่อมาผมถึงรู้ว่า ไม่ใช่ น้ำมัน แต่มันคือ น้ำยางพารา ที่ชาวบ้านขนส่งแล้วตกลงบนถนน จนกลายเป็นสาเหตุทำให้รถตู้ และบักไบค์ประสบบ อุบัติเหตุในครั้งนั้น

เมื่อเร็วๆ นี้ได้อ่านข่าว คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ไฟเขียวให้ กยท.ดำเนินโครงการชะลอการขยายของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ระยะ 2 หลังจากประสพผลสำเร็จในโครงการนำร่องที่ดำเนินการเฉพาะยางก้อนถ้วยของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ ทำให้ผมนึกถึงอุบัติเหตุที่ผมได้เห็นเมื่อปีที่แล้ว

ฉกรรจ์ ธรรมกวีวิทย์ ผู้ว่าการ กยท. บอกว่า โครงการนำร่อง นอกจากจะประสพผลสำเร็จทำให้ราคายางก้อนถ้วยมีเสถียรภาพมากขึ้น เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากผลต่างของราคาที่จำหน่ายสูงสุดถึง 4.50 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคายางที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก 26.56 บาทต่อกิโลกรัมเป็นราคาเฉลี่ย 29.72 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.16 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพการทำสวนยาง สามารถลดมลภาวะเป็นพิษ ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จากการขนส่งยางก้อนถ้วยเปียกบนท้องถนน ทำให้ถนนลื่นได้

วันนี้ขอนำโครงการดีๆ ของ กยท. ดังกล่าวมาเขียนถึงนะครับ

สถานการณ์ราคายางเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เมื่อเดือนพฤษภาคมราคาพุ่งขึ้นถึง 70 บาท

ต่อกิโลกรัม ดอนนี้ลงมาเหลือที่ 57 บาทต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกับยางแผ่นดิบขณะนี้ราคา 58 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสดลงมาต่ำกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม

การดำเนินโครงการชะลอการขยายของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ดังกล่าว กยท.มั่นใจว่าจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพ เพราะเป็นการชะลอปริมาณผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาด ช่วยให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มีสภาพคล่องทางการเงินในระหว่างรอขายผลผลิต เมื่อสินค้าออกสู่ตลาดน้อย ราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามกลไกทางการตลาด ในขณะที่ผู้ประกอบการจะได้ยางที่มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งยังเป็นการยกระดับราคาซื้อขายยางในตลาด และเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการอย่างทั้งหมด

โครงการนี้ กยท. ไม่ได้ดำเนินการเฉพาะยางก้อนถ้วยเท่านั้น แต่ยังขยายผลดำเนินโครงการฯ กับน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันด้วย โดยตั้งเป้าในการดำเนินโครงการฯไว้ ประมาณ 20,300 ตัน ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ขณะนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

แต่ยางที่เข้าร่วมโครงการ กยท. ได้กำหนดเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นยางที่มีคุณภาพ โดย ยางก้อนถ้วยจะต้องมีเป็นยางที่มีค่า DRC 75% และสามารถเก็บได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยไม่เสียคุณภาพ ส่วนน้ำยางสด กำหนดค่า DRC 100% และจะต้องเก็บได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยไม่เสียคุณภาพ ในเชิงก็ได้มาตรฐานที่ กยท. กำหนด ในขณะที่ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน จะต้องเก็บได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยไม่เสียคุณภาพ

เงื่อนไขนี้แหละ..ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นได้ สำหรับสถาบันเกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของ กยท.ทั่วประเทศ

รัฐศักดิ์ พลสิงห์

**● ติวเข้มเกษตรกร**

หนองบัวลำภู - นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หลักสูตร “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างทางรอดของเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตใหม่ สำหรับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จากทั้งหมด 14 ตำบล มี 278 โครงการ ในการอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมทั้งออกศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู





**ราคาสินค้าเกษตรลด :** นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยการคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.ค.2564 ว่า ตัวที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลงได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิ จากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งสินค้าและค่าระวางเรือไปยังตลาดสหรัฐฯ น้ำตาลทรายดิบ ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากมาตรการห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้านในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด รวมทั้งโคเนื้อจากความกังวลในโรคล้มปัสกินที่ระบาดส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อโค.

# กรมชลประทานรับคำแนะนำ กก.วล. เดินหน้าอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด

ชล.รับคำแนะนำกก.วล.เดินหน้าอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เผยแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 15 ปี พร้อมจัดงบประมาณหนุน ทส.คุมครองช้างป่า

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ขอคุณคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.)ที่ได้พิจารณาและได้ตั้งข้อสังเกตพร้อมความเห็นต่อโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี ในการประชุมเมื่อ 21 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา เพื่อให้กรมชลฯ รับมาพิจารณาและดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

ทั้งนี้การสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอคือ อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม และ อ.แก่งหางแมว ความจุ 99.5 ล้านลบ.ม. จากปริมาณน้ำท่าปีละกว่า 1,200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปัจจุบันมี 3 อ่างในพื้นที่ที่ดำเนินการสร้างแล้วมีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 209 ล้าน ลบ.ม. แต่ปริมาณยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งพื้นที่จ.จันทบุรีส่วนมากเป็นพืชมูลค่าสูง เช่นทุเรียน มังคุด ยางพารา พืชเหล่านี้จะขาดแคลนน้ำอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้จากอ่างคลองวังโตนดจะป้อนระบบประปาจ.จันทบุรีปีละ 15 ล้าน ลบ.ม. และในอนาคตน้ำจาก 4 อ่าง จะสามารถผันไปช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง และพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดอ้อซึ่ได้ อีกด้วย ทั้งนี้ปริมาณน้ำในอ่างจะผันมาเขื่อนประแสร์ปีละ 70 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะในช่วงฤดูฝน

ในส่วนของช้างป่านั้น กรมชลฯสนับสนุนงบประมาณให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ในการจัดทำแหล่งอาหารช้าง 1,050 ไร่ และสร้างแหล่งน้ำเดิม ปรับปรุงแหล่งน้ำใหม่ การทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักตะกอนดิน การทำโป่งเทียม แปลงหญ้า และการปรับเปลี่ยนพืชไร่ในพื้นที่รอยต่อกับป่าเพื่อป้องกันช้างลงมากินพืชไร่ ซึ่งจะจัดงบประมาณให้ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง



ตามแผนงานรักษาและคุ้มครองช้างป่า พื้นที่ทุ่งสิ่งแวดล้อม

ขณะที่เส้นทางไปน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือน้ำตกเขาสิบห้าชั้น กรมจะจัดสร้างถนนให้ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านป่าไม้กรมขอใช้พื้นที่ป่าสงวน 7 พันไร่และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 7 พันไร่ ซึ่งจะใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นเมื่อมีการกักเก็บน้ำแล้วพื้นที่ที่เหลือรอบอ่างจะคืนให้ต้นสังกัดทั้งหมด ขณะที่พื้นที่เขื่อนห้วยวัง เดิมจะขอใช้ 1,800 ไร่ จะลดลงมาเหลือไม่เกิน 1 พันไร่

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 580 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่า กรมจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาชดเชยราคาที่ดินที่มี ผวจ.เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้เป็นธรรม.

## เกะติดการเลี้ยงด้วงสาคู

นางดวงสมร พุททนิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เชิญกลุ่มผู้เลี้ยงด้วงสาคู หรือด้วงงมมะพร้าวและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมาประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้วงสาคู หลังเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวกังวลใจเกรงว่าพ่อแม่พันธุ์ด้วงจะหลุดรอดออกสู่ธรรมชาติ จนเกิดการระบาดสร้างความเสียหาย

สำหรับจ.ราชบุรี มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมกว่า 88,000 ไร่ สร้างรายได้กว่า 4,000 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรเลี้ยงด้วงสาคูมี 18 ราย รวม 2,069 กะละมัง หลังการประชุมได้มีมติเบื้องต้นคือให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมทุกฝ่ายกำหนดมาตรฐานฟาร์มด้วงสาคูและผู้เลี้ยงด้วงต้องผ่านการอบรมตามหลักวิชาการและขึ้นทะเบียนฟาร์มทุกราย.



## 6 โลกธุรกิจ



**CIMB หั่น'GDP'**  
**ปีนี้เหลือ1.3%ยันศก.ฟื้นช้า**  
**แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ**

# หั่น'GDP'ปีนี้เหลือ1.3%

## CIMBยันศก.ฟื้นช้าแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB) แถลงในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย Slow but S.U.R.E?...ฟื้นตัวช้าแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤติ กับ 4 ปัจจัยเสี่ยง” โดยกล่าวว่า สำนักวิจัยได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจของไทยหรือจีดีพีในปี 2564 ลงจากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 1.9% เหลือ 1.3% พร้อมปรับลดประมาณการในปี 2565 ลงจาก 5.1% ลดลงมาอยู่ที่ 4.2%

ในขณะที่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2% และในปีหน้าคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตกว่าในปีนี้ โดยในส่วนของกลไกหลักสำคัญ

ที่ทำให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว คือ ภาคการส่งออก ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตได้ถึง 15% และปีหน้าคาดว่าจะโต 10%

อย่างไรก็ดี สำนักวิจัย มองว่ายังมี ความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นเร็วกว่าที่คาด หากมี 4 ปัจจัยเร่ง ได้แก่ 1.การสร้าง ความเชื่อมั่น หากมีการเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็ว ควบคู่ไปกับเอกชนเข้าถึงวัคซีนทางเลือก รวดเร็ว คนจะกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง 2.ฟื้นแรงงานภาคเกษตร หลังปิดกิจกรรม เศรษฐกิจ คนย้ายถิ่นฐานกลับบ้าน หากแรง การฟื้นตัวของแรงงานกลุ่มนี้โดยเสริมการจ้างงานในชนบทให้สร้างสาธารณูปโภคในพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมได้ จะยังเป็นแรงหนุน เพราะเป็นโอกาสที่รายได้ภาคเกษตรปีนี้อ่ท่วมตัว จากราคาที่สูงและผลผลิตมาก

3.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยวปีหน้า เร่งทำ Bubble Tourism กับต่างประเทศ เพื่อลดการกักตัวสำหรับผู้ได้รับวัคซีน แม้ปีนี้เราจะเตรียมความพร้อมและทดลองผ่าน Sandbox แต่ปีหน้าหลังมีวัคซีนที่ดีพร้อม เราจะสามารถมีรายได้การท่องเที่ยวเป็นตัวหลักฟื้นเศรษฐกิจได้ และ 4.เร่งการใช้จ่ายภาครัฐให้ตรงจุด บรรเทาปัญหาแรงงาน ด้วยการเร่งประกันสังคมชดเชยรายได้ ดูแล SME ให้สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงาน มีค่าชดเชยรายได้ที่หาย หรือเครดิตเงินคืน ภายใต้อัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเร่งอัดฉีด Soft Loan เสริมสภาพคล่องไม่ให้ธุรกิจต้องปิดตัว หากรัฐกังวลหนี้สินเพดาน ก็ให้หาทางเพิ่มรายได้ ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวช้า ได้แก่ 1.การใช้จ่ายที่

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14674

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 52.15

Ad Value: 65,187.50

PRValue (x3): 195,562.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หั่น'GDP'ปีนี้เหลือ1.3%CIMBยันศก.ฟื้นช้าแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ

ซิมและนิง การบริโภคภาคเอกชนโตช้า จากความมั่นใจที่อยู่ระดับต่ำ คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย จากความระมัดระวัง การเดินทางในประเทศยังซิม เพราะขาดความมั่นใจ และการแพร่ระบาดที่สูง 2.ความไม่เท่าเทียม การฟื้นตัวในระดับที่ต่างกัน กลุ่มคนรายได้น้อย กลุ่ม SME กลุ่มคนประกอบอาชีพอิสระ ฟื้นตัวช้า ขณะที่มนุษย์เงินเดือน กลุ่มคนทำงานภาคอุตสาหกรรม ฟื้นตัวตามตลาดโลก ตามภาคการส่งออก ส่วนภาคการผลิต ฟื้นตัวได้มากกว่าภาคบริการ สำหรับประเทศไทยในภาพรวม ฟื้นตัวตามการส่งออก ได้มากกว่าอุปสงค์ในประเทศ

และ 3.การวางแผนฉีดวัคซีนให้ถึง 100 ล้านโดส สิ่งที่ต้องติดตามเพิ่มเติมคือ วัคซีนที่เราได้รับวันนี้ สามารถป้องกันไวรัส

กลายพันธุ์ได้หรือไม่ และหากฉีดครบ 2 โดสแล้ว จำเป็นต้องฉีดโดสที่ 3 ที่ 4 หรือ โดสอื่นๆ เพื่อกระตุ้นต่อเนื้อหรือไม่

“ขอเรียกเศรษฐกิจไทยช่วงนี้ว่า Slow But S.U.R.E. โดย S =Stagnant นิ่งเพราะการใช้จ่ายที่ซิมและนิง U = Uneven ความไม่เท่าเทียมการฟื้นตัวในระดับที่ต่างกัน กลุ่มคนรายได้น้อย กลุ่ม SME กลุ่มคนประกอบอาชีพอิสระ ฟื้นตัวช้า ขณะที่มนุษย์เงินเดือน กลุ่มคนทำงานภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวตามตลาดโลก R = Reverse กลับด้านการเปลี่ยนมุมมองด้านโลกาภิวัตน์ (reversed globalization) สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ทวีความกดดันขึ้นอีกครั้ง E = Effective ประสิทธิภาพของวัคซีน” อมรเทพ กล่าว